

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 2  
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม  
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

นายวิสุทธิ ไชยธรรม รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานและก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อฝากให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป โดยการอภิปรายดังกล่าว สมาชิกใช้เวลาประมาณ ๙๐ นาที

จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งเริ่มจากกระทู้ถามสด ทั้งนี้ประธานได้แจ้งให้ ส.ส.อรรถวิชัย สุวรรณภักดี ผู้ตั้งกระทู้ถามสด เรื่อง การพบกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยและกัมพูชา และที่ประชุมว่า เนื่องจากรัฐมนตรีที่จะมาตอบกระทู้ดังกล่าวติดภารกิจไม่สามารถมาตอบชี้แจงในวันนี้ จึงขอเลื่อนกระทู้ไปในการประชุมครั้งต่อไป

ต่อจากนั้นเป็นการถามตอบกระทู้ถามสด ๓ เรื่อง ดังนี้

**๑. กระทู้ถามสด เรื่อง โครงการรับจำนำข้าว ตั้งถามโดย ส.ส.นิยม ช่างพินิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่า**

ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าว เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยดำเนินโครงการผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวจะมีผลกระทบในความมั่นคงหรือฐานะการเงินของธนาคาร และมีความชัดเจนในราคาของการรับจำนำอย่างไร

**นายธวัชศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.กระทรวงการคลัง** ได้ตอบชี้แจงเกี่ยวกับหลักการดำเนินการของ ธ.ก.ส.ว่ามีความมั่นคง มีผลประกอบการที่ดี และมีสภาพคล่องสูงเป็นอย่างมาก ส่วนปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโครงการรับจำนำข้าว นั้น รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจโดยรัฐบาลได้พยายามปรับปรุงแก้ไขกระบวนการและการดำเนินการมีความรอบคอบรัดกุมมากขึ้น

**๒. กระทู้ถามสด เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งถามโดย ส.ส.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย จังหวัดสุรินทร์ โดยผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่า**

ตามที่รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ในทางปฏิบัติยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก

นายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงว่า รัฐบาลให้ความสนใจในเรื่องนี้ และได้เร่งในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว ล่าสุดได้กำหนดหลักเกณฑ์การโอนเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จสิ้นแล้ว และจะพยายามโอนเงินสนับสนุนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ รวมถึงยอมรับว่ามีเงินค้างจ่ายโอนให้ อบท. กว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท สาเหตุของความล่าช้า เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณ อย่างไรก็ตามขอให้ออท. เตรียมแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นให้พร้อม เมื่อรัฐบาลโอนเงินให้ก็จะสามารถบริหารจัดการงบประมาณดังกล่าวได้ทันที และในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นี้ รัฐบาลจะพิจารณาโอนงบประมาณให้ อบท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๗

**๓. กระทู้ถามสด เรื่อง การลงนามสันติภาพ ตั้งถามโดย ส.ส.เจอะอามิง โตะตาหยง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดนราธิวาส โดยผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่า**

ตามที่ผู้แทนของรัฐบาลไทยได้ลงนามเจรจาสันติภาพกับผู้แทนกลุ่มแกนนำป็อาร์เอ็นที่ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้สถานการณ์ความรุนแรงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้สงบ แต่ปัจจุบันเหตุการณ์กลับทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ ทั้งนี้ผู้ตั้งกระทู้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลของขบวนการ BRN ซึ่งเป็นผู้ลงนามสันติภาพปัจจุบันไม่มีอำนาจในการสั่งการ ทำให้เหตุรุนแรงไม่ลดลง

**รตอ. เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี** ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาตอบชี้แจง ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลดำเนินการเรื่องดังกล่าวภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยคณะ สมช.และคณะผู้แทนของกลุ่มขบวนการป็อาร์เอ็นร่วมลงนามสันติภาพ โดยมีรัฐบาลมาเลเซียอำนวยความสะดวก และการลงนามสัญญาสันติภาพครั้งนี้เป็นการลงนามระหว่างคนไทยกับคนไทย ไม่ได้ลงนามกับมาเลเซียดังนั้นไม่เข้าข่ายมาตรา ๑๙๐ และมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากบุคคลผู้ลงนามเป็นบุคคลระดับแนวหน้า โดยมีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นสักขีพยาน รวมทั้งการลงนามเพื่อเจรจาสันติภาพดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขที่จะทำให้ไทยเสียเปรียบ และยังไม่ได้เริ่มเจรจา ทั้งนี้จะเริ่มเจรจาสันติภาพ ในวันที่ ๒๘ มีนาคมนี้

เมื่อจบวาระกระทู้ถามสดแล้ว ต่อไปเป็นกระทู้ถามทั่วไป ดังนี้

**๑. กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง มาตรการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติที่ดินและป่าไม้ ตั้งถามโดย ส.ส. นริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพัทลุง โดยผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่า**

ประเทศไทยในอดีตอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ทั้งป่าไม้ ทั้งพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ ต่อมาได้มีการสัมปทานในเรื่องต่าง ๆ เช่น การทำสัมปทานป่าไม้ การทำสัมปทานเหมืองแร่ การทำสัมปทานการระเบิดหิน การทำสัมปทานการดูดทราย ฯลฯ จึงทำให้ทรัพยากรต่าง ๆ ของประเทศลดลงอย่างรวดเร็ว แม้ปัจจุบันจะได้ยกเลิกการทำสัมปทานในบางเรื่องแล้วก็ยังมีกรลักลอบการใช้ทรัพยากรในทางที่ผิด เช่น การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า การละเมิดกฎหมายเหล่านี้ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายไป นอกจากนี้การละเมิดกฎหมายในบางเรื่อง เช่น การระเบิดหิน ยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ การดูดทรายทำให้ตลิ่งทรุดหรือทางน้ำเปลี่ยนเส้นทางได้ ดังนั้นสมควรที่รัฐบาลจะต้องมีมาตรการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องนี้ จากเหตุผลดังกล่าวจึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาป่าไม้อย่างไรบ้าง

๒. รัฐบาลมีการเร่งรัดในการดำเนินคดีกับผู้ละเมิดกฎหมายในการทำสัมปทานในเรื่องการระเบิดหินและการดูทรายเป็นหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด หรือในรายที่ไม่ได้รับการทำสัมปทานแต่มีการกระทำผิดจะมีมาตรการในการแก้ปัญหาอย่างไร ขอทราบรายละเอียด
๓. รัฐบาลมีนโยบายในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้กับผู้ที่ครอบครองที่ดินอย่างถูกต้องอย่างไร ขอทราบรายละเอียด และมีวิธีการป้องกันการออกเอกสารสิทธิซ้ำซ้อนกับที่ดินสาธารณะ เช่น พื้นที่ป่าต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

**นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** ได้ตอบชี้แจงว่า จะได้เร่งตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ ตามที่ผู้ตั้งกระทู้กล่าว ส่วนการระเบิดหินและการดูทรายนั้น ผู้ดำเนินการจะต้องได้รับสัมปทานก่อน หากมีการบุกรุกหรือกระทำผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะรีบดำเนินการสั่งให้หยุดหรือยกเลิกการสัมปทานทันที หรือดำเนินการสั่งพักใบอนุญาตหรือยกเลิกใบอนุญาตหากพบว่ากระทำความผิดจริง ส่วนโครงการปลูกป่านั้นจะดำเนินการในบริเวณพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และจะต้องกำหนดเขตให้ชัดเจน รวมทั้งได้กำชับให้มีการตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ว่ามีประโยชน์หรือไม่ และจากการสำรวจพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก พบว่าเหลือเพียง ๓๓% (๑๐๗ ล้านไร่) ซึ่งรัฐบาลได้ขอให้หลายหน่วยงานร่วมลงนาม MOU เพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทำลายป่าไม้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ส่วนการออกเอกสารสิทธิให้ประชาชนนั้น ได้กำชับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

**๒. กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง ปัญหาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในจังหวัดชัยนาทขาดการพัฒนา ตั้งถามโดย ส.ส. พายัพ ปันเขตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย** โดยผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่า

อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คือ บึงหนองโรง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๖,๐๐๐ ไร่ ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน รกร้าง ไม่สามารถใช้ประโยชน์เป็นที่เก็บกักน้ำได้ ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมในเขตอำเภอเนินขาม อำเภอหันคา และอำเภออื่น ๆ ที่ใกล้เคียง ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรอย่างรุนแรง ทั้ง ๆ ที่จังหวัดชัยนาทเป็นพื้นที่ตั้งเขื่อนเจ้าพระยา จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงหนองโรงในพื้นที่อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท หรือไม่ ขอทราบรายละเอียด
๒. เหตุใดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงปล่อยปละละเลยต่อการพัฒนาแหล่งน้ำดังกล่าวมาเป็นเวลานาน ขอทราบรายละเอียด
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่อื่น ๆ อีกหลายแห่งในจังหวัดชัยนาท เช่น บึงประจักษ์ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ ไร่ หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

**นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร** ตอบชี้แจงว่า พื้นที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาต่อไปและได้ตั้งงบประมาณเตรียมการพัฒนาไว้แล้ว รวมทั้งได้ชี้แจงสาเหตุของการไม่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ และจากการตรวจสอบแล้วจึงได้มีการตั้งงบประมาณในปี ๑๕๕๗ จำนวนกว่า ๑๖๗ ล้านบาท รวมถึงได้ตั้งงบผูกพันไปถึงปี ๒๕๕๙ โดยตั้งงบประมาณปีละกว่า ๑๕๐ ล้านบาท จากนั้น รมว.เกษตรฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแผนการพัฒนาลุ่มน้ำขนาดใหญ่อื่น ๆ ซึ่งจะดำเนินการต่อไป

**๓. กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การขุดลอกขยายลำน้ำห่มัน ในพื้นที่ตำบลกกสะทอน ตำบลนาหอ ตำบลปากห่มัน ตำบลนาดี และตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตั้งถามโดย ส.ส.เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดเลย** โดยผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่า

ลำน้ำหมันเป็นลำน้ำสายหลักในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีต้นกำเนิดที่บ้านหมันชาว ตำบลกกสะทอน และไหลผ่านพื้นที่หลายตำบลในอำเภอด่านซ้าย จนไปบรรจบกับแม่น้ำเหือง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนไทย-ลาว ที่บ้านปากหมันตำบลปากหมัน รวมระยะทางประมาณ ๘๗ กิโลเมตร ปัจจุบันลำน้ำมีสภาพต้นเขินจากการถูกน้ำกัดเซาะตลิ่ง ส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนเนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน ส่วนในฤดูแล้งก็ มีปัญหาน้ำต้นเขิน ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตรได้ เพราะไม่มีระบบชลประทาน สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง สมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจและบรรจุเข้าแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อขุดลอกขยายลำน้ำหมัน ระยะทาง ๘๗ กิโลเมตร ในพื้นที่ตำบลกกสะทอน ตำบลนาหอ ตำบลปากหมัน ตำบลนาดี และตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับประโยชน์ในการทำเกษตร ซึ่งมีพื้นที่การเกษตรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ไร่ ช่วยลดการอพยพแรงงานและสร้างเศรษฐกิจการเกษตรให้แก่ประชาชนไม่น้อยกว่า ๔,๑๓๑ ครอบครัว ใน ๕ ตำบล ๒๙ หมู่บ้าน ตลอดจนทำให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงขอเรียนถามว่า คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) จะสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจและบรรจุเข้าแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อขุดลอกขยายลำน้ำหมัน ในพื้นที่ตำบลกกสะทอน ตำบลนาหอ ตำบลปากหมัน ตำบลนาดี และตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย รวมระยะทาง ๘๗ กิโลเมตร ในวงเงินงบประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) ได้หรือไม่ และจะดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

**นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี** ตอบชี้แจงว่า หลังน้ำท่วมใหญ่ในปี ๒๕๕๔ ปีที่แล้ว(ปี ๒๕๕๕) ได้มีการจัดสรรงบประมาณลงไปเพื่อการสำรวจลำน้ำหมันแล้ว และในปีนี้จะได้ดำเนินการสำรวจเพิ่มเติม เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาลำน้ำหมัน ทั้งนี้กระทรวงมีแนวทางดำเนินการพัฒนาลำน้ำดังกล่าว โดยจัดทำแผน สร้างอ่างเก็บน้ำ สร้างฝาย และทำแก้มลิงเป็นระยะ รวมทั้งการขุดลอกลำน้ำ และเมื่อศึกษาสำรวจออกแบบเสร็จสิ้นแล้วจะได้ดำเนินการทันที คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายใน ๓ ปี

เมื่อจบวาระกระทู้ถามทั่วไปแล้ว ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ... ซึ่งค้างพิจารณาจากเมื่อวานนี้ (พุธที่ ๖ มี.ค. ๕๖) ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีหลักการและเหตุผลเพื่อนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ แต่อยู่ในกำกับของรัฐ หรือเรียกว่ามหาวิทยาลัยนอกระบบ ทั้งนี้ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสมาชิกอภิปรายอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยผู้ที่เห็นด้วยเห็นว่า การนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบจะทำให้สามารถบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีอัตลักษณ์ สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่สังคมยิ่งขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ และความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่วนสมาชิกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยได้ให้เหตุผลว่า การนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบจะเป็นเหตุให้ค่าเล่าเรียนสูงขึ้น ทำให้นักศึกษาที่ไม่มีความพร้อมด้านการเงิน จะขาดโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สมาชิกบางท่านไม่เห็นด้วยกับการตัดคำว่า ราชภัฏออกจากชื่อมหาวิทยาลัย สมาชิกบางท่านเห็นว่า การนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบจะทำให้เกิดแหล่งธุรกิจทางการศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่ยากจนจะไม่สามารถเข้าถึงได้ เมื่อสมาชิกอภิปรายเสร็จสิ้นลง จากนั้นรมต. เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการได้ตอบชี้แจงถึงความพร้อมในการออกนอกระบบ และย้ำว่าจะสามารถพัฒนาคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนข้อกังวลเรื่องการขึ้นค่าหน่วยกิตนั้น ได้รับคำตอบจากผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัยฯว่าภายใน ๓ - ๔ ปี ข้างหน้านี้ยังไม่มีโครงการขึ้นค่าหน่วยกิตแต่ประการใด และหากขึ้นค่าหน่วยกิต ก็จะไม่มียกย่อนหลังซึ่งจะไม่ทำให้นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ต้องได้รับความเดือดร้อน

ภายหลังรัฐมนตรีตอบชี้แจงแล้ว และก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ...หรือไม่ ได้มีสมาชิกเสนอนับองค์ประชุม ปรากฏว่าเมื่อนับองค์ประชุมแล้ว มีจำนวนสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม ประธานจึงได้สั่งปิดประชุมในเวลา ๑๖.๐๘ นาฬิกา